

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

NUDCP 2020
National Urban Disease Control Program



กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

24/46 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 0 2521 0943-5

Website: <https://ddc.moph.go.th/iudc>

สปคม. ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 9 และ สคร. 9 นครราชสีมา เตรียมพร้อม รับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในชุมชนบ้านจัดสรร ด้วยโครงการ uVilleCare



วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
จอมพลแกรนด์ โรงแรมโคราชไฮเทล จังหวัดนคร
ราชสีมา

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับ
เขตสุขภาพที่ 9 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
นครราชสีมา จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย
“ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในหมู่บ้าน
จัดสรร” และเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในชุมชน
ด้วยโครงการ uVilleCare

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นายแพทย์สำเริง
แหวงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม พัฒนา
ความร่วมมือเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร
(uVilleCare)” กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
และบรรยายพิเศษ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านจัดสรร”เตรียมพร้อมรับมือการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในชุมชน
ด้วยโครงการ uVilleCare

ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารได้แก่
นายแพทย์เอนก ม่วงอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) นายแพทย์
กิตติพงษ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 (สคร.9) จังหวัดนครราชสีมา
และเจ้าหน้าที่นิติบุคคล/แกนนำกรรมการหมู่บ้านจัดสรร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข-
อำเภอ โรงพยาบาล เทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข
จำนวน 300 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพื้นที่เขตเมือง
เขตสุขภาพที่ 9

ในการประชุมมีการบรรยาย สถานการณ์และ
ภัยสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในเมืองใหญ่
โดย นายแพทย์กิตติพงษ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ผอ.สคร.9
นครราชสีมา การจัดระบบและกลไกการจัดการป้องกัน
ควบคุมโรค มุ่งเป้าหมายจัดสรร (uVilleCare) โดย
นายแพทย์เอนก ม่วงอ้อมกลาง ผอ.สปคม. และยกระดับ
การดูแลสุขภาพบ้านป้องกันควบคุมโรคในหมู่บ้านจัดสรร
โดย ดร.อมรชัย ไตรคุณากรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข

นายแพทย์เอนก ม่วงอ้อมกลาง ผอ.สปคม.
กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ได้ดำเนินโครงการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงและใช้ข้อมูล
สุขภาพอย่างมีระบบในการดูแลสุขภาพประชาชนใน
พื้นที่เขตเมืองทั่วเรื่องเจ็บป่วยภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อ และการรับวัคซีน (uVilleCares) โดยเริ่ม
ที่ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร เป็นชุมชน
นำร่อง อันเนื่องมาจาก สถานการณ์ปัจจุบันด้านโรค
และภัยสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็น
สังคมเมือง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
และส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่อาจก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมการจัดบริการสุขภาพ
และการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพชุมชนบ้าน
จัดสรรในเขตเมืองยังมีไม่เพียงพออย่างชัดเจน ระบบ
การจัดการสุขภาพของคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร
ในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองต่อการอยู่อาศัยแบบมีสุขภาพ
ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่สำหรับการทำงานด้านสาธารณสุข
ในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้พักอาศัยให้ครอบคลุมได้ในทุกระดับฐานะ ซึ่งต้อง
มีระบบสร้างเสริมสุขภาพ มีการคัดกรองโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง รวมถึงการเข้าถึงบริการวัคซีนต่าง ๆ
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
ประชาชนพื้นที่เขตเมืองใหญ่ให้มีสุขภาพดี

